

การพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ธนาคาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) ธ.ก.ส. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และศูนย์พัฒนานวัตกรรมต่อต้านคอร์รัปชัน

ในการนี้ นายโยธิน เพิ่มพูล ผอ.สธป. ได้กล่าวถึงความสำคัญของ MOU คือ ธ.ก.ส.จะร่วมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันประกอบด้วยความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมมาปรับใช้ในการบริหารงานเพื่อพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีมิติในการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.จะร่วมเป็นเครือข่ายในการจุดประกาย และส่งเสริมให้นิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของ ธ.ก.ส. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนกระทั่งเกิดเป็นประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหากประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการต่อยอดให้มีความรู้ ทักษะ และมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต จะเป็นมาตรการเชิงบวกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

แนวทางการทำงานตามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



1. มีการประเมินตนเองของธนาคารตามแบบประเมินองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล การประเมินตนเองอย่างโปร่งใสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมหรือระบบดิจิทัลอื่นๆ ของธนาคาร
2. ร่วมกันจัดประชุม/ฝึกอบรม/จัดกิจกรรมให้กับนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของ ธ.ก.ส. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและความพร้อมในการประเมินตนเองสำหรับการพัฒนาองค์กรให้เป็น “องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งนำผลการประเมินตนเองของนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญาของ ธ.ก.ส. เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมหรือระบบดิจิทัลอื่นๆ ของธนาคาร อย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

3. ร่วมกันพัฒนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชน สกต. เป็นต้น เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่นำร่อง 6 จังหวัด คือ จังหวัดสกลนคร เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี นราธิวาส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจ มีทักษะ ในการประเมินและพัฒนางานของตนเองให้เป็น “องค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีความเข้มแข็งจนสามารถเข้ามีส่วนร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและลดทุจริตคอร์รัปชัน

4. ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม การขยายผลการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางออกไปอย่างมีความเหมาะสม และมีส่วนร่วมช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในด้านความซื่อสัตย์ ความทุจริต โปร่งใส และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันด้วยกลไกแห่งความยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับ

ธนาคารได้ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ได้แก่ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นายอนุกุล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างธนาคารกับผู้ส่งมอบ คู่ค้า และคู่ความร่วมมือ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการหนี้ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของธนาคารไปยังผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือของธนาคาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส พร้อมเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแนวคิด และทฤษฎีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ณ จังหวัดนครนายก



ร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ประกอบด้วย วันที่ 25 ตุลาคม 2560 พิธีสวดพระพุทธรมณต์ และปฏิบัติธรรม



วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และกิจกรรมบริการประชาชนที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์

